

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านฝื่อ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประสพ โสตา	ประธานสภาเทศบาล	ประสพ โสตา	
๒	คำปิ่น ตาแสง	รองประธานสภาเทศบาล	คำปิ่น ตาแสง	
๓	นางพนมพร จันทะนาม	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	พนมพร จันทะนาม	
๔	นายวิชัย ไชยบุตรดี	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	วิชัย ไชยบุตรดี	
๕	นายสมบัตร์ แก้วหานาม	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	สมบัตร์ แก้วหานาม	
๖	นายทองสุข แสงพรมมา	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	ทองสุข แสงพรมมา	
๗	นายวินัย ลิโป้	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	วินัย ลิโป้	
๘	นายสุรัตน์ ชาสังข์	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	สุรัตน์ ชาสังข์	
๙	นายรังสรรค์ วิลินไพร	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	รังสรรค์ วิลินไพร	
๑๐	นางพิศวาท วันทอง	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	พิศวาท วันทอง	
๑๑	นายพงษ์สิทธิ์ พลเสนา	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	พงษ์สิทธิ์ พลเสนา	
๑๒	นางแจ่มใส จุ่มอั้งวะ	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	แจ่มใส จุ่มอั้งวะ	
๑๓	นายสุพจน์ แก้วมาตย์	เลขานุการสภาฯ	สุพจน์ แก้วมาตย์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรัชย์ พลทะอินทร์	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝื่อ	สุรัชย์ พลทะอินทร์	
๒	นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ	รองนายกเทศมนตรี	สมบัติ โพธิ์ตะนิ	
๓	นายจรูญ ชาธรรมมา	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จรูญ ชาธรรมมา	
๔	นายทองไสย์ ไชยบุตรดี	รองนายกเทศมนตรี	ทองไสย์ ไชยบุตรดี	
๕	นางสาวกฤษณา มานูญวงศ์	เลขานุการนายกเทศมนตรี	กฤษณา มานูญวงศ์	
๖	นางอุมาพร แสงศรีเรือง	รองปลัดเทศบาล	อุมาพร แสงศรีเรือง	
๗	นายนิรุทธิ์ แพนไชยสงค์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖	นิรุทธิ์ แพนไชยสงค์	
๘	นายวรตกร เครือมา	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗	วรตกร เครือมา	
๙	นางสาวหนึ่งฤทัย โอนกลาง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	หนึ่งฤทัย โอนกลาง	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

<p>ระเบียบวาระที่ ๑ นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p>	<p>เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม -วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๒ ที่ประชุม</p>	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุม -มีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p>	<p>เรื่องกระทู้ถาม เรื่องกระทู้ถาม ไม่มีหนังสือกระทู้เข้ามา มีท่านสมาชิกท่านใดจะกระทู้ถามสด เชิญได้เลยนะคะ</p>
<p>นายสุรัตน์ ชาสังข์ (สท. เขต ๒)</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรัตน์ ชาสังข์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ กระผมมีเรื่องที่จะสอบถามไปถึงท่านนายก ผ่านไปกองช่างนะคะ เนื่องจากผมได้เคยเสนอเรื่องไปแล้วครั้งหนึ่งว่ามีพี่น้องเดือดร้อนจากการใช้ถนนข้ามคลองส่งน้ำสายนาพ้ออำคา สุดศรี สายหนองโน-หนองไผ่ ที่มีการชำรุด ก็อยากฝากไปถึงท่านนายกคงใช้งบประมาณซ่อมแซมไม่มาก เพราะพี่น้องลำบากมากครับ</p>
<p>นายสุรัชย์ พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียน ประธานสภาฯ กระผม นายสุรัชย์ พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ในส่วนที่ท่าน สท.สุรัตน์ ได้เสนอมาวันนี้ต้องยอมรับว่าช่วงที่เราไปลงพื้นที่เพื่อที่จะจัดงบประมาณในการซ่อมแซมรอบแรกที่ให้เขตละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยประมาณ และในส่วนที่นำเสนอในวันนี้ไม่ได้อยู่ในแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม เวลาที่ผู้รับเหมาเข้ามาทำงานเขาจะดำเนินการตามปริมาณงานที่เขาได้รับจ้างซึ่งเราจัดซื้อจัดจ้างไว้ แต่ในส่วนที่ได้นำเสนอในวันนี้เดี๋ยวมียกเงินที่มีอยู่เพื่อซ่อมแซมรอบที่สอง ถ้าเป็นไปได้ในช่วงนี้ช่วงที่ฝนยังไม่ตกหรือในช่วงที่เราสามารถดำเนินการให้ได้ก็อยากให้คุณ สท. ทั้งสองเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอีกว่าส่วนไหนที่เราจะไปเพิ่มเติม ซ่อมแซมแล้วก็ให้มาหาช่างเพื่อที่จะลงไปตรวจสอบว่าจุดไหนที่เราจะไปลง ไปเสริม เพราะเราพอมีงบประมาณอยู่แล้ว จึงอยากนำเรียนในที่ประชุมให้รับทราบ เพราะต้องตั้งโครงการใหม่ ถ้าช่างตรวจสอบแล้วก็จะให้ประเมินราคาและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับเหมา ครับ</p>
<p>นายสุรัตน์ ชาสังข์ (สท. เขต ๒)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรัตน์ ชาสังข์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขออนุญาตนะคะ ลักษณะการชำรุดจะเป็นลักษณะคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรตัดผ่านถนนชำรุด ซึ่งไม่ได้ใช้ลูกรังนะคะ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p>	<p>- ขออธิบายนิดนึง เนื่องจากสะพานที่ชำรุด เป็นสะพานที่แต่ก่อนใช้คอนกรีต ประมาณ ๔ แผ่น ในการข้าม แต่ตอนนี้มันหักลง ถ้าจะดำเนินการคงใช้แผ่นคอนกรีต ๓-๔ แผ่น ไปทำก็เสร็จ จึงอยากให้ลงไปดู</p>
<p>นายสุรัชย์ พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรัชย์ พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีปัญหา นี้ก็จะทำเป็นลักษณะคกชนถาวร มีเสา ถ้าอย่างนั้นผมจะให้ทางกองช่างไปดูและดำเนินการให้ ขอขอบคุณครับ</p>
<p>นายรังสรร วิลินไพร (สท. เขต ๒)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายรังสรร วิลินไพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ มีเรื่องที่จะกระทู้ถาม เนื่องจากผมได้รับรายงานจากพี่น้องบ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑ ว่าถนนเส้นหน้าบ้านแม่สังัดเค็กกันยา เป็นหลุมเป็นบ่อ ช่วงนั้นเรานายางมะตอยไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ทำไปได้แค่ไม่กี่เดือนก็เกิดการชำรุด เสื่อมสภาพอีก ที่นี้มันมีเหล็กโผล่ขึ้นมาซึ่งเป็นอันตรายต่อพี่น้องที่สัญจรไปมา เนื่องจากว่าเป็นถนนหลักที่ใช้สัญจร ความยาวประมาณ ๒๐ เมตรได้ ท่านนายกก็คงจะเห็นอยู่แล้วแหละ ก็เลยอยากถามว่าเราจะใช้งบประมาณซ่อมแซมหรือว่าจัดทำเทศบาลบัญญัติในการดำเนินการครับ</p>

<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี) (ต่อ)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ต้องขอขอบคุณที่ท่านคอยเป็นหูเป็นตาในส่วนที่ท่านได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามา ในส่วนของถนนเส้นนี้รู้สึกว่าจะมีมานานแล้ว ก็คงเสื่อมโดยสภาพ ทางเทศบาลเราก็เคยไปดูแลในช่วงหนึ่งก็คือนำช่างมาตรวจไปกลับเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องที่สัญจรไปมา ถ้าจะทำให้ถาวรตามที่ท่านว่าประมาณ ๒๐-๓๐ เมตร เดี่ยวผมจะให้ช่างไปตรวจสอบ ก็คงจะต้องทุบแล้วสร้างใหม่และต้องนำเข้าบรรจุในเทศบัญญัติในงบประมาณปีถัดไป แต่เราจะไปซ่อมแซมเล็ก ๆ น้อย ๆ คือใช้ช่างตอนตอนนี้คงเหลือประมาณ ๘๐ ทุ่ง อาจจะต้องขอความร่วมมือจากจิตอาสา เพื่อที่จะใช้ช่างมาซ่อมไปกลับ ในส่วนที่เหลือมันโคลนอาจจะต้องตัดเหล็กออกแล้วค่อยเอาช่างมาซ่อมไปกลับ เดี่ยววันที่จะไปดำเนินการก็คงต้องประสานสำนักปลัดที่ดูแลเรื่องนี้ ส่วนผมก็จะเตรียมช่างมาซ่อมไว้เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนไว้ก่อน ส่วนในงบประมาณหน้า เราคงต้องนำเข้าเทศบัญญัติในการดำเนินการครั้งนี้ครับ</p>
<p>นายสมบัตร์ แก้วหานาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสมบัตร์ แก้วหานาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ มีเรื่องคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ที่ผมเคยยื่นเรื่องกระทู้ถามมาก็เป็นระยะเวลาอันยาวนานแล้วนะครับ พอได้ได้รับการร้องเรียนหรือร้องขอจากเกษตรกรผู้ใช้น้ำ น่าจะเป็นถึงที่ ๔ หน้าวัดป่าป่าไผ่ เนื่องจากคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรตรงนี้จะเป็คลองดินตลอดแนว ถ้าเราไปบ้านหนองผือคลองจะอยู่ฝั่งซ้ายมือตลอดแนวเลย ซึ่งฤดูกาลเพาะปลูกกำลังจะเริ่มขึ้น ถ้าฤดูฝนช่วงเกษตรกรต้องการน้ำเพื่อเพาะปลูกมันจะเกิดปัญหาเพราะเป็นคลองดิน เกษตรกรที่อยู่ปลายคลองจะไม่ได้น้ำ จะได้น้ำเฉพาะต้นทางเพราะเป็นคลองดิน ผมก็เลยอยากเสนอให้ผู้บริหารได้นำเข้าแผนเพื่อแก้ไขปัญหานี้ โดยนำเข้าเทศบัญญัติงบประมาณหน้า โดยทำเป็นคลองปูน เพราะพื้นที่ตรงนี้เกษตรกรหมู่ ๑,๕,๑๐ ใช้ประโยชน์ร่วมกันหลายร้อยไร่ ยิ่งใกล้ภาคคณะผู้บริหารเพราะเป็นสิ่งจำเป็นกับพี่น้องเกษตรกรเรา จึงอยากเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ขอขอบคุณท่าน สท.สมบัตร์ เรื่องที่ท่านได้กระทู้ถามมาก็เป็นเรื่องของการขยายหรือทำคลองส่งน้ำจากเดิมที่เป็นคลองดินอยู่แล้วจะทำเป็นคลองปูน ให้ได้มาตรฐาน ก็เป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ต้องนำเข้าเทศบัญญัติ ถามว่าสำคัญแค่ไหนก็อยู่ที่สภาที่เป็นผู้อนุมัติ ถ้าสภาอนุมัติผมพร้อมที่จะดำเนินการให้ต้องเข้าใจว่าพื้นที่ของเรามีงบประมาณไม่มาก เพราะฉะนั้นแล้วเราจะทำในส่วนที่มันจำเป็นเร่งด่วนที่สุดก่อน เพราะต้องยอมรับว่างบประมาณปีหนึ่งนายกสามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เช่นถนน หนทาง ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ดูแลระบบสาธารณสุข ภูมิภาค มีเงินเหลือแค่หนึ่งล้านสามแสนบาท ตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่ง ปีแรกหนึ่งล้านสอง ปีนี้เยอะหน่อยได้หนึ่งล้านสาม เพราะฉะนั้นแล้วตกบ้านละแสนกว่าบาท ส่วนที่มีทำถนนเส้นต่าง ๆ ต้องยอมรับว่ามาจากการประสานงานจากหน่วยงานนอก ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทางจังหวัดสำหรับแก้ไขภัยแล้งหรือภัยต่าง ๆ เพราะฉะนั้นแล้วก็จะรับไว้ที่จะดำเนินการให้ แต่สภาต้องอนุมัติด้วยยินดีรับไว้พิจารณาครับ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p>	<p>- ผมขอเสนอเพิ่มเติมเรื่องคลองส่งน้ำชนิดหนึ่ง ที่ผ่านมามีเคยนำเข้าแผนไว้แล้วทางคณะผู้บริหารนำเรื่องเสนอขอกรมส่งเสริมฯ กรมชลประทาน สำนวญดูว่าคลองใส่ใ้จะใช้งบประมาณเท่าไรพอที่จะเพิ่มเติมให้พี่น้องได้ไหม ถ้างบเราไม่เยอะก็อยากให้เราทำเรื่องเสนอดู เพราะเราก็จะประหยัดงบของเราด้วย เคยขอขยายคลองของบ้านหนองผือต่อจากนาอาจารย์จรูญมา ซึ่งไม่เกี่ยวกับเงินเทศบาล แต่เราต้องทำเรื่องเสนอก่อนก็อยากให้คณะผู้บริหารได้ลองพิจารณาดูนะครับ ก็อย่างที่เรารู้ว่างบพัฒนาปัจจุบันนี้ก็คือท่านนายกได้ติดตามขอจากกรม กอง มาเพื่อพัฒนาตำบลรวม ๆ แล้วก็ ๓๐-๔๐ ล้านบาท เพราะว่าท่านมีเพื่อนร่วมงานที่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ ต่อไปก็หวังว่าท่านก็คงจะติดตามเหมือนเดิม</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔</p>	<p>เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว -ไม่มี</p>

<p>ระเบียบวาระที่ ๕</p>	<p>เรื่องที่เสนอใหม่ - ไม่มี</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๖</p>	<p>เรื่องอื่น ๆ ๖.๑ การดำเนินการจัดการประปา บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๖ และการเข้าทำประโยชน์ในบริเวณบึงหนองผือ</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เราได้ทำหนังสือก่อนหน้าที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องบึงหนองผือ แต่ปรากฏว่าวันศุกร์ที่ผ่านมา ทางคณะผู้ปกครองท้องถิ่นได้เชิญพี่น้องบ้านหนองผือทั้ง ๓ หมู่ ไปประชุมที่วัดเพื่อนำเสนอให้พี่น้องได้เข้าใจว่าเราจะบริหารบึงหนองผือไปด้วยกันได้อย่างไร ผลจากการที่นายกได้ไปเข้าร่วมประชุม รับฟัง ชี้แจง ตลอดจนตกลง ซึ่งยังไม่ได้นำเสนอสภาฯ แต่ใช้ดุลยพินิจตัดสินใจเลยจากที่พี่น้องได้เรียกร้องมาจากคนส่วนใหญ่ มีการตกลงกันว่าประปาบ้านผือทั้ง ๓ หมู่ เทศบาลรับที่จะบริหารเหมือนเดิม แต่บึงหนองผือที่ตอนแรกเข้าใจว่าเทศบาลเป็นผู้มีสิทธิ์ครอบครอง เพราะต้องใช้น้ำในการผลิตประปา แต่ชาวบ้านส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าให้เฉพาะน้ำ สามารถที่จะหาปลาหรืออะไรในเทศกาลสามารถที่จะลงปลาได้ ก็มีการพูดคุยกัน ก็ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยว่าจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน จากพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๖๐๐ ไร่ ส่วนหนึ่งไว้ทำประปาโดยเฉพาะ อีกส่วนหนึ่งให้พี่น้องได้ทำมาหากิน หรือจะใช้ประโยชน์อย่างไรก็ได้แต่พี่น้องภายในหมู่บ้าน จึงได้กันไว้เพื่อผลิตประปา จำนวน ๑๐๐ ไร่ อีก ๕๐๐ ไร่ กันไว้ให้พี่น้องใช้ประโยชน์ ทุกคนก็ยินยอมตกลงตามนั้น ทุกคนก็เข้าใจกัน ก็เลยมีปัญหาตรงนี้น้ำจะจบแล้ว แต่ก็ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงกับที่ประชุม เนื่องจากหลังประชุมเสร็จก็มีการถกเถียงว่าจะแบ่งยังไงระหว่าง ๑๐๐ ไร่ กับ ๕๐๐ ไร่ ผมก็เลยประสานไปยังนายช่างชลประทานที่ควบคุมดูแลชุดบึงหนองผือวันนี้ ว่าชาวบ้านต้องการที่จะแบ่งพื้นที่ใช้สาธารณะประโยชน์ทั่วไป อีกส่วนหนึ่งต้องการกันไว้เพื่อผลิตน้ำประปา เลยขอเรียนนายช่างว่าระหว่างการขุดลอกให้น้ำดินที่ขุดขึ้นไปทำเป็นคูคลองกันระหว่างพื้นที่ระหว่าง ๑๐๐ ไร่ กับ ๕๐๐ ไร่ โดยอ้างความต้องการของชุมชนและประโยชน์ของพี่น้อง เขาก็เลยจะทำให้ และวันนี้ผมนัดนายช่างไว้บ่ายโมง จะรบกวนผู้ใหญ่บ้านทั้งสองท่านให้ตรงไหนกันไว้ผลิตประปา ส่วนไหนกันไว้ให้พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ และหลังจากนั้นแล้วปีหน้าถ้าได้งบประมาณมาอีก โดยประสานมาแล้วอาจได้ประมาณเจ็ดสิบล้าน เราก็จะได้ดำเนินการขุดเพิ่มเติม ซึ่งได้นี้ได้งบประมาณแล้วประมาณเก้าล้านเราจะให้เขาแบ่งให้ จะเอาคันคูสูงแค่ไหน ทำยังไง ก็อยากให้เป็นตกลงร่วมกัน ไปชี้จุด ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ผู้ใหญ่บ้านทั้งสองท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ ถือว่าเราตกลงกันด้วยดี เทศบาลกับผู้นำชุมชนก็ถือว่าเข้าใจกัน เรื่องพื้นที่ต่อไปก็คงจะไม่มีปัญหา จึงขอเรียนในที่ประชุมได้รับทราบครับ ขอขอบคุณครับ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>- อยากให้ท่านผู้ใหญ่วรรตแสดงความคิดเห็นบ้างครับ</p>
<p>นายวรรต เกรือมา (ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๗)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายวรรต เกรือมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ ในส่วนของบึงหนองผือที่เป็นขอลงถกเถียงมาพอสมควรจากการประชาคมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งครั้งนั้นเป็นความไม่เข้าใจของชาวบ้านเนื่องจากว่ามีแรงจูงใจที่จะมอบระบบประปาให้เทศบาลดูแล ซึ่งในครั้งนั้นต้องยอมรับว่าชาวบ้านผือมีปัญหาเรื่องการผลิต เพราะว่าแหล่งน้ำค่อนข้างตื้นและขุ่น จึงมีปัญหา พอที่ท่านนายกที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งก็เลยรับมอบระบบประปา ซึ่งในความเข้าใจของชาวบ้านคือมอบเฉพาะระบบประปา มันจึงมีข้อโต้แย้งว่าถ้ามอบเฉพาะระบบประปาทำไมไม่มอบบึงหนองผือ มอบแหล่งน้ำ แต่ก่อนชาวบ้านหนองผือในการทำระบบประปาจะมีการตีเส้นเพื่อกันบริเวณ เวลาลงปลาก็ไม่ต้องไปลงตรงนั้น ในปีที่สามารถลงปลาได้ ความคิดของชาวบ้านก็น่าจะประมาณนั้น แต่ในที่ประชุมตอนนั้นผมก็ยอมรับว่าผมไม่ได้เข้าร่วมด้วย เพราะหลายข้อมูลมีการคลาดเคลื่อนทำให้มันยาว</p>

นายวรรต เครือมา
(ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๗)(ต่อ)

มาถึงปัจจุบัน ตอนนี้อยู่เป็นโอกาสดีที่ชาวบ้านแบ่งพื้นที่ ซึ่งถ้าจะพูดตามจริงแล้วการทำประปา ก็เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ได้ใช้ประโยชน์ การที่จะเอาบึงหนองน้ำทั้งหมดที่เขาใช้ประโยชน์ส่วนอื่นนอกจาก ประปาอยู่แล้วที่เขาเคยใช้มาตลอดช่วงอายุหลายยุค หลายสมัยแล้ว จะเอาไปเป็นของเทศบาล ทั้งหมดแล้วใช้เป็นเขตหวงห้ามซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์กับชุมชนสูงสุด หากจะใช้ประโยชน์สูงสุด ต้องมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ผลิตประปา ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ชาวบ้านหาอยู่หากิน ทำการเกษตร ซึ่งผมมองว่าส่วนนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับชาวบ้านมีน้ำ ทำให้มีการเรียกร้องขอแบ่งพื้นที่ส่วนที่ นอกเหนือจากการผลิตประปา เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์และให้เป็นสิทธิ์ชาวบ้าน เพราะถ้าเป็น สิทธิ์ของเทศบาล เวลาจะทำเรื่องเล็ก หรือใหญ่ต้องเสียเวลามา มันอาจจะขาดโอกาสที่ชุมชนได้ใช้ ประโยชน์สูงสุด ซึ่งในมุมมองผม ของชาวบ้านและมุมมองของเทศบาล มันคนละมุมมอง บางที มุมมองของชาวบ้านคิดว่าทำแบบนี้จะเกิดประโยชน์ แต่มุมมองของเทศบาลอาจจะขัดกับข้อระเบียบ ในอนาคตข้างหน้าจึงขอให้ชาวบ้านมีสิทธิ์ที่ประโยชน์จากตรงนั้นเหมือนเดิม ซึ่งในวันที่ ๒๖ ท่าน นายก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วย มีผู้เข้าร่วมประชามประมาณ ๓๐๐ คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านมีความ เห็นเหมือนที่ผมได้ตั้งกระทู้ ตั้งประเด็นขึ้นไปใน การเรียกร้องสิทธิ์ที่จะได้บึงหนองน้ำคืน ซึ่งมัน อาจจะ เป็นข้อพิพาทระหว่างเทศบาลกับตัวผมเองก็ได้ ถ้าเสร็จปัญหาทุกอย่างแล้ว ผมยินดีที่จะมา กราบขอโทษ หรืออะไรที่เกินกว่านั้น แต่สิ่งที่ต้องการเรียกร้องให้ชาวบ้านก็คือสิทธิ์ในการใช้ ประโยชน์จากบึงหนองน้ำเหมือนเดิม ณ วันที่ ๒๖ ท่านนายกและคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วน ราชการของเทศบาลลงพื้นที่ไป ก็ได้ข้อยุติ คือ ชาวบ้านมอบพื้นที่ ๑๐๐ ไร่ เพื่อผลิตน้ำประปา และ ส่วนที่เหลือนอกจาก ๑๐๐ ไร่ ชาวบ้านก็ใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิม คือทำการเกษตร ประมง เลี้ยงสัตว์ หรืออื่น ๆ ที่ชาวบ้านสามารถทำได้ ในการแบ่งก็ถือเป็นโอกาสดีที่ท่านนายกกว่าผู้รับเหมาตอบรับถ มดินกันเขตให้ อันนี้ถือเป็นสิ่งที่ดี เป็นโอกาสเหมาะสมและเป็นความโชคดีของชุมชนด้วย ถ้ายังไม่การกั นในความคิดของผมสามารถที่จะใช้พื้นที่เป็นเขต ในส่วนนั้นจะเป็นพื้นที่สำหรับรอพัฒนาจาก เทศบาลหรือส่วนอื่นที่จะลงไปบึงหนองน้ำในพื้นที่ ๑๐๐ ไร่ ถ้าจะพูดถึงว่าจะมีการแบ่งน้ำยังไง ถ้า ช่วงน้ำหลากปัญหาพวกนี้จะไม่ มี แต่ถ้าน้ำขุ่นเท่าที่ผมฟังเวลาลงปลาจะน้ำขุ่น ซึ่งในการลงปลาก็ ไม่ใช่ว่าอยู่ดี ๆ เราจะลง ชาวบ้านจะมีการประชามทุกครั้งในการลงปลา ถ้าผมติบอกว่าให้ลงถึงจะลง ถ้าไม่ให้ลงก็คือไม่ลง ไม่ใช่ว่าถึงปีต้องลง แต่ในกรณีที่มีการมอบบึงหนอง ๑๐๐ ไร่ให้เทศบาลถ้าจะมี การลงปลา ก็จะมาเชิญเทศบาลออกไปรับฟังการประชามของชาวบ้านว่าปีนี้จะมีการลงปลา มติ ประชามของชาวบ้านให้มีการลงปลา เทศบาลก็มีหน้าที่ไปชี้แจงว่าถ้าลงปลาแล้วน้ำมันจะขุ่น ซึ่ง คนที่จะใช้น้ำก็คือบ้านผือ หมู่ ๖ หมู่ ๗ ท่านจะสามารถรับได้ไหมในกรณีน้ำขุ่น ถ้าชาวบ้านต้องการ ได้เงินมาพัฒนาชุมชน เขาบอกว่าเขาได้รับได้ผมว่าไม่น่าจะเกิดปัญหาหรือร้องเรียน หรือต่อว่า เพราะ ผมว่าเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านตรงนี้คือส่วนที่ผมมอง แต่ถ้าบอกว่าประปาแบกรับต้นทุนคลอรีน สารส้ม ก็ต้องบอกวาก็เดือน ถ้าชาวบ้านดูแลได้ประชามเพิ่มก็ได้ว่าเฉียดเงินส่วนนี้ไปช่วยคลอรีน สารส้มเทศบาลได้ไหม อันนี้พูดถึงแนวทางข้างหน้า แต่ถ้ามีการกั้นพื้นที่ ๑๐๐ เบ็ดเสร็จออกจากกัน แล้ว อันนี้ก็ง่ายเทศบาลก็ไปดูแลเลย ใช้ข้อมูลหมาย ข้อระเบียบฯ ไปบังคับเลย ชาวบ้านจะไม่ยุ่ง จะยุ่งแค่ในส่วนที่เป็นสิทธิ์ในส่วนที่ชาวบ้านเรียกร้องเท่านั้น ซึ่งตั้งแต่วันแรกที่ผมเรียกร้อง ผมไม่เคย พูดเรื่องประปา ให้ทุกท่านได้เข้าใจตรงกัน ผมพูดเรื่องเดียวแค่ขอใช้สิทธิ์พื้นที่บึงหนองน้ำ ซึ่งในวันที่ ๒๖ ถือว่าได้รับการตอบรับจากท่านนายกเป็นอย่างดี และถือว่าชาวบ้านก็มีความสุขที่ผลออกมาเป็น ลักษณะนี้ ต่อไปก็อยู่ที่การแบ่งพื้นที่ ๑๐๐ ไร่ ก็ให้เทศบาลดูแลได้เลย ส่วนที่เหลือของเป็นของ ชาวบ้านในการบริหารจัดการ ในส่วนอื่นถ้าไม่เกี่ยวข้องกับประปาหรือส่วนของเทศบาล ก็จะมี หนังสือมาชี้แจง มาเรียนเชิญให้ไปร่วมรับฟัง ไปพูดคุย อันนี้คือขั้นตอนทำงานต่อไป สำหรับปัญหาที่ เกิดอย่างที่ผมมาเรียนว่ามันเกิดจากความไม่เข้าใจตั้งแต่เริ่มแรกของการประชามมอบประปากับบึง หนองน้ำ ซึ่งมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกัน เมื่อชาวบ้านเข้าใจแล้วต่อไปก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา ในส่วน ของผมก็ขอเรียนเพียงเท่านี้ครับ

<p>นายนิรุทธิ์ แพนไชยสงค์ (ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๖)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายนิรุทธิ์ แพนไชยสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ สำหรับเรื่องบึงหนองผือ กระผมก็ตั้งใจกับพี่น้องที่ท่านนายกได้ลงพื้นที่ประชาคมในวันนั้นก็ถือว่าลงตัวแล้ว ทางท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับพี่น้องว่าจะแบ่งเขตตอนแรกพี่น้องก็ว่าจะลงปลาใส่บุญเวลามีงานส่วนรวมที่นี้เลยแจ้งไปว่าเป็นของเทศบาล ลงไม่ได้ พี่น้องก็เลยอยากให้ประสานงาน จึงได้มีการประสานมาพอดีท่านนายกก็ได้ลงไปอธิบายให้เข้าใจแล้ว พี่น้องก็พอใจที่แบ่งบึงให้ ต่อไปเวลามีงานสาธารณะชาวบ้านก็จะได้ลงปลาทำบุญหรืองานต่าง ๆ สำหรับกระผมก็ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>- ก็ขอท้าวความนิดนึงนะครับ ก่อนที่ทาง สท. จะได้แสดงความคิดเห็นนิดนึง เนื่องด้วยทางสภาเทศบาลได้รับถ่ายโอนน้ำประปาจากหนองผือ ก็ถือว่าเป็นมติที่เทศบาลรับถ่ายโอน มีเอกสารหลักฐาน เมื่อจะโอนก็ต้องมีมติโอนคืน ถ้าจำไม่ผิดได้มีการประชาคม เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ที่พี่น้องทั้ง ๓ หมู่ ได้มีการประชาคมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหมู่บ้าน พอดีท่านนายกก็ได้เข้าร่วม โดยทางสมาชิกไม่ได้เข้าร่วมสักคน แต่ก็ไม่ได้ติดใจ เพราะท่านนายกก็ได้คุยกับสมาชิกบางส่วนแล้ว หรือท่านอื่นจะติดใจหรือไม่ติดใจก็จะให้ท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็น เชิญครับ</p>
<p>นายสมบัตร์ แก้วหานาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสมบัตร์ แก้วหานาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เรื่องบึงหนองผือ ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ก็รับทราบกันมาตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันนี้ ทางผู้ใหญ่วรรต ผู้ใหญ่ นิรุทธิ์ก็ให้เหตุผลที่น่าพอใจนะครับ ส่วนบึงหนองผือ ณ ปัจจุบัน ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบการที่ได้น้ำผลิตน้ำประปา ๑๐๐ ไร่ทั้งสามหมู่บ้านน่าจะเพียงพอครับ ส่วนที่ว่า ๕๐๐ ไร่ จะมีผลกระทบต่อพี่น้องทางการเกษตรไหม ถ้ากรณีพี่น้องอยากสูบน้ำไปทำการเกษตร ซึ่งโรงสูบน้ำของเทศบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ๕๐๐ ไร่ ถ้าพี่น้องขอน้ำ เทศบาลก็ต้องไปสูบน้ำจากพื้นที่ ๕๐๐ ไร่ ตรงนี้จะได้ไหม ชาวบ้านอนุญาตไหม ถ้าอนุญาตก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ส่วนพื้นที่ ๑๐๐ ไร่ ถ้าจะแบ่งให้เทศบาลผลิตน้ำประปาเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้อง ยังไงการทำงานทั้งผู้บริหารและสมาชิกทุกคนก็เล็งเห็นผลประโยชน์ของพี่น้องอยู่แล้ว ถ้าเทศบาลไม่ผลิตน้ำประปาให้พี่น้องบ้านหนองผือจะไปใช้น้ำจากที่ไหน เรื่องที่เทศบาลจะไปผลิตประปาจะให้ผลกำไร ไม่มีแน่นอนครับ ปีหนึ่งนายกต้องขอสภาอนุมัติงบประมาณไปช่วยเหลือประปาปีละเป็นล้าน ซึ่งเงินหนึ่งล้านถ้าเราไม่ได้นำไปช่วยประปาบ้านหนองผือ สามารถที่จะไปทำโครงสร้างพื้นฐาน ถนน หนทางให้พี่น้องได้หลายเส้น แต่เนื่องด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทั้งสองเขต ได้เห็นถึงความเดือดร้อน ความจำเป็นของพี่น้องจึงได้รับถ่ายโอนบึงหนองผือ จึงได้รับถ่ายโอนบึงหนองผือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้อง มาถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้ว พี่น้องก็อยากรักษาผลประโยชน์ของพี่น้อง เทศบาลก็ทั้งพี่น้องไม่ได้ก็ต้องผลิตประปาให้พี่น้อง ในความคิดเห็นของผมถ้าหาทางออกร่วมกันได้ไปในทิศทางที่ดีผมก็ว่าเป็นเรื่องที่ดี ก็ติดใจที่พื้นที่ ๕๐๐ ไร่ ถ้าพี่น้องสูบน้ำไปใส่ไร่นาจะมีผลกระทบไหม จะเกี่ยวกับ ๑๐๐ ไร่ที่ผลิตประปา หรือ ๕๐๐ ไร่ครับ</p>
<p>นางพนมพร จันทะนาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางพนมพร จันทะนาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สำหรับปัญหาเรื่องบึงหนองผือ ตามที่ท่านประธานสภาฯว่าจะมีปัญหาใหม่ที่เวลารับมอบ ถ่ายโอนตอนนั้นสมาชิกมีมติรับโอน แต่พอโอนคืนบางส่วนจะกระทบไหม ดิฉันว่าไม่เป็นไรเพราะถือว่าพี่น้องได้ประโยชน์ทั้งหมด ๖ หมู่ ๗ ก็เป็นเรื่องที่ดี ส่วนเรื่องการแบ่งสรร ปันส่วนก็ยังไม่รู้ว่าจะกระทบทางด้านไหนไหม ก็ขอให้เป็นเรื่องข้างหน้าว่าเราจะดูแลกันยังไง ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สามารถตกลงกันได้คะ</p>
<p>นายนิรุทธิ์ แพนไชยสงค์ (ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๖)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายนิรุทธิ์ แพนไชยสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ สำหรับบึงหนองผือ ถ้าไม่แบ่งพื้นที่เลย พี่น้องก็จะไว้วางใจ ก็เข้าใจทางท่านนายก ถ้าไม่แบ่งเลยพี่น้องก็จะไม่ยอมก็ต้องจัดสรร ปันส่วนทางน้ำประปา ถ้าทำเป็นคั่นคูพี่น้องก็จะพอใจ น้ำก็จะได้ไม่ขุ่น ถ้าไม่ปันเลยพี่น้องก็จะไม่ยอมก็ต้องกระตุ้นทางผู้นำเหมือนเดิม พอดีท่านนายกไปพูดคุยวันนั้นผมก็เห็นด้วย พี่น้องก็ยอมรับว่าหากจะมีเรื่องอะไรไปข้างหน้าก็อยากให้ดูแลกันเหมือนเดิมครับ</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ในส่วนการจัดสรรบึงหนองผือ เราไม่ได้แบ่งกัน แต่เราแบ่งการใช้คือสิทธิ์ก็ครอบครองร่วมกันทั้งเทศบาลและชาวบ้าน ก็ไม่น่าจะกระทบเพราะต้องยอมรับว่าที่เราทำงานตรงนี้ก็ทำเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้อง</p>

<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี) (ต่อ)</p>	<p>น้องประชาชน เพราะฉะนั้นทำไปแล้วพี่น้องเข้าใจบึงก็ตั้งอยู่ที่เดิมเพียงแค่ว่าเราจัดสรรว่าส่วนไหนจะใช้ผลิตน้ำประปา ส่วนไหนจะใช้อุปโภค บริโภค เลี้ยงสัตว์ ทำการเกษตร ซึ่งตรงนี้ก็ไม่น่าจะกระทบทางการบริหาร ในแนวความคิดของผมในการแบ่งใช้พื้นที่ใช้น้ำ พื้นที่ของเราจะมีที่ระบายน้ำเข้าหรือออก ซึ่งตรงนั้นถ้าเป็นไปได้อยากให้ไปอยู่ในส่วน ๕๐๐ ไร่ของชาวบ้านเป็นผู้ดูแล เดี่ยววันนี้ประชุมเสร็จเราก็ลงพื้นที่ไปดูด้วยกัน</p>
<p>นายวิชัย ไชยบุตรดี (สท. เขต ๑)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายวิชัย ไชยบุตรดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ก็ยินดีด้วยที่วันนี้เราคุยกันโอเค และพี่น้องก็พอใจ ผู้ใหญ่บ้านก็พอใจลูกบ้านจะได้ไม่ว่าผู้ใหญ่บ้าน แต่อีกส่วนหนึ่งคือน้ำประปาตอนนี้คือบึงหนองผือไม่มีบ่อพักน้ำดิบ เวลาฝนตกมาทำให้น้ำขุ่น ขุ่นทุกครั้งที่มีฝนตก ผู้ผลิตก็กำลังแก้ไขอยู่ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าแบ่งกันเสร็จ ผมอยากให้ชุดเป็นบ่อที่มีความลึกเพิ่มขึ้นครับ</p>
<p>นายวรรต เครือมา (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายวรรต เครือมา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ ก็ขอชี้แจงเรื่องที่ท่าน สท. สมบัติฯ ได้แสดงความเป็นห่วงในเรื่องของพื้นที่ระหว่างบึงหนองผือกับประปา และผู้ใช้น้ำ คือมันจะมีสองทางเลือก คือ ๑ กรณีท่านนายกไปคุยกับผู้รับเหมาหรือกรมชลประทานให้พื้นที่ ๑๐๐ ไร่ได้ ปัญหาการใช้น้ำจะไม่มีเลย ส่วนพื้นที่เกษตรที่ใช้น้ำ ส่วนมากจะไม่มีปัญหาเลย จะมีปัญหาเดียวคือน้ำประปา คือน้ำไม่เพียงพอ ซึ่งในปีนั้นเราจะงดการสูบน้ำเพื่อการเกษตร แต่ถ้าพื้นที่ ๑๐๐ ไร่เสร็จ น้ำส่วนที่ผลิตประปา จะไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตร จะให้เทศบาลบริหารจัดการเลย ทางเลือกที่ ๒ ในกรณีที่ยังไม่มีงบประมาณ ก็ให้ตีพื้นที่เป็นแนวเขตไว้ แต่จะมีปัญหาคือปริมาณน้ำระหว่างผลิตน้ำประปากับเกษตรจะใช้ผืนน้ำเดียวกัน ผมก็เชื่อว่าชาวบ้านหนองผือจะเข้าใจไม่ใช่ว่าจะใช้น้ำอย่างเดียวนะ หากปีไหนประเมินได้ว่าเราจะเกิดวิกฤต บางช่วงเราไม่ได้ลงปลา ๔-๕ ปีติดต่อกันก็มี บางช่วงลงทุกปีก็มี เพราะว่าอิงน้ำที่จะผลิตประปา ซึ่งแต่ก่อนไม่มีการขุดลอก มันจะตัน น้ำที่จะใช้ผลิตนี้คือขุ่นมากก็อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ แต่ปัจจุบันนี้มีการขุดลอกแล้วมันดีกว่าแต่ก่อนเยอะ ดิจากหน้ามือเป็นหลังมือก็ว่าได้ ผมเชื่อว่าชาวบ้านหนองผือถ้าสร้างความเข้าใจจริง ๆ คงรับได้ ส่วนปริมาณที่จะผลิตน้ำประปาว่า ๑๐๐ ไร่จะเพียงพอไหม ถ้าเต็ม ๆ ผมว่าอยู่ได้ถึง ๒ ปี อย่างบึงเทศบาลประมาณ ๑๐๐ ไร่ แต่ใช้ ๕ หมู่บ้าน แต่บึงหนองผือ ๑๐๐ ไร่ ใช้สองร้อยกว่าหลังคาเรือน เว้นแต่ว่าปีไหนที่มีปัญหา มาก ๆ จะมีหมู่ ๙ มาใช้ได้ แต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหา เพราะหมู่ ๙ มีระบบประปาที่ตั้งอยู่แล้ว แต่ในระหว่างยังไม่มีการขุดลอกกันแนวเขต ทางด้านของผู้มาให้คำมั่นสัญญาเลยว่าจะเน้นในเรื่องการผลิตน้ำประปาเป็นหลักก่อน จะไม่เน้นเกษตร ครับ</p>
<p>นายประสพ โสดา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>- ก็หลายท่านพอสมควรแล้ว ก็อยากถามทุกท่านว่าเห็นด้วยกับที่ท่านนายกที่ไปประชามชกับพี่น้องทั้ง หมู่ ๖ ๗ ๙ ใหม่ เพื่อเป็นกำแพงให้กับทางผู้บริหาร ก็ไม่มีติดนะครับ แค่จะขอว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ถามเลยนะครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับท่านนายกที่ไปประชามชหมู่บ้าน บ้านหนองผือ ยกมือครับ</p>
<p>ที่ประชุม นายประสพ โสดา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>ที่ประชุมเห็นด้วย - ผมมีเรื่อง พี่น้องสะท้อนปัญหาว่าท่านรองสมบัติ เอาที่ดินที่ขุดลอกทิ้งที่ดินตนเอง ลงตอบในที่ประชุมครับ</p>
<p>นายสมบัติ โพธิ์ตะนิน (รองนายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสมบัติ โพธิ์ตะนิน รองนายกเทศมนตรี ตามที่จริงตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าผู้รับเหมาจะเอาดินไปทิ้งในที่ของผมเหมือนกัน แต่เขาแจ้งว่าได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วแต่เจ้าของที่ดินรายอื่นไม่ให้ถม ผมเลยคิดว่าไม่น่ามีปัญหา ก็เลยอนุญาตให้เขาถมเลย เพราะปกติที่ดินของผมตรงนั้นก็เป็นที่เช่าของไฟฟ้าอยู่แล้ว ครับ</p>
<p>นายวรรต เครือมา (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายวรรต เครือมา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องดินถม ที่จริงผมก็ไม่ทราบนะครับว่าใครมีอำนาจในการไปสั่งหรือชี้จุดให้ผู้รับเหมาไปทิ้งดิน ก็อยากจะฝากถึงผู้มีอำนาจที่สามารถคุยได้แน่ครับ ก็อยากให้ไปดำเนินการในที่สาธารณะประโยชน์ก่อนที่จะทิ้งในที่ส่วนตัว เช่นถนนเส้นที่ยังไม่มีการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือที่ที่เทศบาลดูแลไม่ถึงอย่างเช่นที่เช่าไฟฟ้า ถ้าไม่ผิดข้อระเบียบก็อยากให้ผู้รับเหมาไปทำส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมก่อนก่อนที่จะ</p>

<p>นายวรรต เครือมา (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗) (ต่อ)</p>	<p>ทั้งส่วนตัว ถ้าเหลือจากส่วนรวมค่อยไปตั้งในส่วนตัวอันนั้นจะไม่มีปัญหา ถ้าไปตั้งที่ส่วนตัวเสร็จแล้ว ค่อยมาตั้งส่วนรวมหากเกิดดินหมดก็จะเป็นปัญหา แล้วก็ในส่วนของหน้าผายเห็นชาวบ้านแจ้งมาว่าอยากได้กว้างขึ้น ตรงนี้ก็อยากขยายครับ สรุปรคืออยากให้ดำเนินการในที่ส่วนรวมก่อนไปตั้งส่วนตัวก็อยากฝากไว้ครับ</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ สำหรับผมก็เห็นตัวในส่วนที่ผู้นำเสนอ แต่ส่วนหนึ่งก็ยอมรับว่าที่ดินบึงหนองผือเป็นกรรมสิทธิ์ของไฟฟ้า การที่เราจะนำดินไปถมที่ต้องอยู่ในเขตของไฟฟ้าเท่านั้น เห็นทางหลายท่านได้นำเสนอมาว่าอยากนำดินมาถมที่โรงเรียน ตรงนั้นผมหรือไปทางชลประทานเขาตอบว่าไม่ได้ เพราะไฟฟ้าไม่ยอม ทางโรงเรียนก็เป็นที่ดินของโรงเรียน คณะหน่วยงาน แต่ในส่วนของเส้นทางที่อยู่ระหว่างตัดเชื่อมหรืออยู่ในพื้นที่ของการไฟฟ้า หรือนาเช่า ตรงนั้นมีโอกาสที่จะไปดำเนินการได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผู้รับผิดชอบโครงการกับผู้รับเหมา เพราะในโครงการเขาอาจจะให้นำดินไปตั้งจะมีระยะทางในสัญญา ถ้าเกินระยะทางผู้รับเหมาเขาไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเกี่ยวกับทุนหรือกำไรของเขา แต่ถ้าในช่วงระยะสั้น ๆ อาจจะได้ เดียววันนี้ผมเชิญหัวหน้าผู้ควบคุมงานมา เราจะได้สอบถามหรือขอตัวกันว่าจะให้ไปตั้งตรงไหน ขอได้ไหม ก็คงจะชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบร่วมกันครับ</p>
<p>นายจรูญ ชาธรรมมา (ที่ปรึกษานายกฯ)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายจรูญ ชาธรรมมา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับการถมดิน เนื่องจากผู้รับเหมาได้ตกลงกับกรมชลในการตั้งดินในระยะทางไม่เกิน ๓ กิโลเมตร แต่ได้มีการปรับให้ตั้งไม่เกิน ๑ กิโลเมตร เขาเลยมาประสานกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙ ว่าจะให้ตั้งดินที่ไหน ให้ประกาศให้ด้วย เลยได้ประกาศให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมบึงที่มีความประสงค์ที่ดินให้มาบอก ก็มีอยู่ ๓ ราย ใกล้เคียง กัน เพราะผู้รับเหมาเขาก็ไม่ยอกทั้งไกลเพราะเปลืองน้ำมัน ที่นี้ก็ขอมาให้หาที่ถมให้อีกผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ ก็เลยให้ไปถมที่สาธารณะก่อนตรงทางลงมาจากนาของคุณนิศย์วงศ์คง ตอนนี้อยู่กำลังถมอยู่ระยะทางประมาณ ๔๐๐ กว่าเมตร อีกส่วนหนึ่งก็ได้ขอให้ไปถมที่กันสระโรงเรียนถึงคลองประปาของจังหวัด อันนี้เชื่อว่ามันไกล เขาเลยถมให้แค่ประมาณ ๒๐ ไร่ เราจะไปบังคับเขาไม่ได้ครับ นอกจากการขอร้อง แต่เขาก็บอกว่าจะดูแลให้ ก็มีอีกเส้นหนึ่งคือเส้นโสกคันโด่นี้ก็มีถมสัก ๔-๕ ไร่แล้ว ก็อยากเรียนให้พี่น้องสมาชิกได้ทราบ จึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการถมเพียงเท่านี้ครับ</p>
<p>นายวรรต เครือมา (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗)</p>	<p>- เรียน ประธานสภาฯ กระผม นายวรรต เครือมา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ ขออนุญาตเพิ่มเติมจากทางท่านที่ปรึกษาฯ ในเรื่องการถมที่ดิน จากที่ท่านที่ปรึกษาบอกว่าผู้รับเหมามาขอที่ดินนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับ แต่ในความคิดของผม ในการที่เขาจะตั้งดินเขาจะมีพื้นที่ที่ดิน สมมติถ้าเราไม่ชี้ให้ว่าตั้งตรงนี้ หมายความว่าไม่ไปบ่งชี้ว่าให้ตั้งตรงนี้ได้ แล้วถ้าเขาไม่มีที่ที่ที่เขาสามารถจะไปตั้งตรงไหนได้ไหมครับ ขอเรียนถามท่านนายก คือถ้าเราไม่ได้บอกว่าจะให้ตั้งตรงไหนเขาสามารถนำไปตั้งโดยพลการได้ไหมครับ (ตั้งไม่น่าจะได้) ถ้าเขาไม่มีที่ที่ดินโครงการก็จะไม่เดิน เพราะฉะนั้นแล้วถ้ากำหนดว่าเกินหนึ่งกิโลเป็นภาระของเขา แต่ในส่วนที่เป็นประโยชน์กับชุมชนการตั้งดินอาจจะกิโลครึ่งอย่างนี้นะครับ ถ้าเราไม่บ่งชี้ให้ตั้งที่ส่วนตัวให้เขา เขาก็อาจจะมาตั้งหรือทำในส่วนที่อยู่ในพื้นที่หลาย ๆ ที่ที่ชาวบ้านมาแจ้งว่าเป็นถนนที่สามารถจะตั้งได้ อยากให้เขาตั้งตรงนี้ก่อน ส่วนที่เขาตั้งไปแล้วก็ถือว่าผ่านไปแล้ว ก็อยากขอว่าให้ดูตรงพื้นที่ที่เป็นส่วนรวมก่อน ถ้าเขาจะอ้างว่าพื้นที่นั้นไม่อยู่ในข้อระเบียบหนึ่งกิโล ผมมองว่าตรงนั้นเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเรา ส่วนเราคือทำอย่างไรที่จะให้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ได้มีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ผมมองว่าไกลแค่ไหนเขาก็ต้องไปตั้ง เพราะไม่มีที่ให้ตั้ง ถ้าไม่มีที่ที่ก็ไม่สามารถขุดดินได้ โครงการก็ไม่เดิน ระยะเวลาก็มีจำกัด ผมเชื่อว่าผู้รับเหมาต้องทำให้แน่นอนครับ</p> <p>๖.๒ หรือการขอใช้พื้นที่ที่ขยะของเทศบาลตำบลบ้านผือ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>- ก็ขอท้าวความนิดหนึ่ง เนื่องจากในไม่กี่วันมานี้กระผมและคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ที่ขยะ ตามตื้นภูก็มีแต่พื้นที่ของป่าไม้ไม่สามารถตั้งได้ ก็เลยได้มาดูโนนป่าตัว บ้านหนองผือ หมู่ ๖-๗ ตรงนั้นก็เห็นว่า</p>

นายสุรชัย พลทะอินทร์
(นายกเทศมนตรี)

เหมาะสมพอสมควร ขอเชิญท่านนายกได้แสดงความคิดเห็นครับ

- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ขออนุญาต
เกริ่นนำเรื่องขอใช้พื้นที่ในการทิ้งขยะ เนื่องด้วยตอนผมเข้ามาทำหน้าที่คณะผู้บริหารก็ได้ทำโครงการ
เสนอกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องเห็นว่าเทศบาลของเรายังไม่มีรถขยะก็ได้ทำเรื่องไป
ปรากฏว่าก็ได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ให้เงินจำนวนหนึ่งมาจัดซื้อจัดจ้างรถขยะ ตอนนั้นก็
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วก็เหลือเวลาอีกไม่นานก็จะมีการลงนามในสัญญาและส่งมอบรถ
ขยะให้เราไม่เกินสองเดือนน่าจะได้ ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเทศบาลเรา แต่มันมีปัญหาอยู่ที่ว่า
ตำบลของเราไม่มีที่ทิ้งขยะเป็นของเทศบาล เช่นของหมู่ ๔ ก็ไปทิ้งที่ท้ายหมู่บ้าน ตรงนั้นก็ไม่ใช่ของ
เทศบาล แต่เทศบาลไปดูแลก็คือไปช่วยบริหารจัดการให้ดูดี ช่วยฝังกลบ ไม่ใช่เราไปสนับสนุนหรือ
ส่งเสริมให้ไปทิ้งตรงนั้น บ้านหนองผือก็มีที่ทิ้งเหมือนกัน ตรงนั้นก็ไม่ใช่ของเทศบาล แต่ชาวบ้าน
สมัครใจเอาขยะไปทิ้งเพราะไม่มีที่ทิ้ง และอีกส่วนหนึ่งบ้านหนองแสงทิ้งฟากภูตรวงวัดฝายพญานาค
ตรงนั้นก็ไม่ใช่ว่าเทศบาลเรามีหนังสือไปขอใช้พื้นที่ แต่เทศบาลเราเห็นว่าชาวบ้านเอาไปทิ้งเราก็
แก้ปัญหาคือการไปกลบให้เพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็น สรุปลงแล้วก็เราไม่มีที่ทิ้งขยะ ถ้าเราได้รับรถขยะมา
หน้าที่ของรถขยะคือไปเก็บขยะตามหมู่บ้านเพื่อบริการพี่น้องในชุมชน เมื่อรวบรวมขยะแล้วก็ต้อง
นำไปทิ้ง ถ้ามองว่าจะไปทิ้งที่ไหน ตอนนี้เป็นเรื่องที่เทศบาลต้องรับผิดชอบ ถ้าเรานำรถขยะไปเทฟาก
ภู ยังไงป่าไม้ก็ดำเนินคดี เพราะว่าเราไม่ได้ขออนุญาตหรือสถานมันยังน้อย เขาคงไม่อนุญาต ตรงนี้
คือปัญหา ก่อนหน้านี้ที่จะมีรถขยะมา ผมได้ไปทำ MOU กับเทศบาลเมืองชุมแพเขาจะสร้างโรงงาน
ทิ้งขยะผลิตไฟฟ้าจากขยะ ตั้งแต่โซนหนองเรือขึ้นไปถึงชุมแพ ภูผาม่าน หลายอำเภอทำ MOU
เพื่อที่จะเอาขยะไปทิ้งที่เทศบาลเมืองชุมแพ ตอนนี้อยู่กำลังดำเนินการก่อสร้าง ใช้งบประมาณ
ประมาณพันกว่าล้านก็ใช้เวลาอย่างรวดเร็วประมาณห้าปีซึ่งในช่วงระยะเวลาห้าปีตรงนี้รถขยะเราก็จะ
มาแล้ว เราก็จะใช้รถขยะบริการพี่น้อง เพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่รถขยะจะมาก็อาจจะหารือที่ประชุม
ว่ามีส่วนไหนอยู่ในเขตเทศบาลหรือตำบลของเราที่เป็นที่สาธารณะประโยชน์ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ปรากฏว่าได้รับการชี้แนะจากผู้หลักผู้ใหญ่จากประธานสภาฯ พอร่องทองไสย์ ว่ามีที่สาธารณะ
ประโยชน์ตรงป่าดิวหรือกุดตังใหม่ ที่ตรงนั้นไปดูแลแล้วเนื้อที่ประมาณ ๗-๘ ไร่ ตรงนั้นเราสามารถที่จะ
ดำเนินการทิ้งขยะได้ไหม อย่างเดิมบ้านผือมีเนื้อที่ในการทิ้งขยะประมาณ ๑ ไร่ เดิมก็ฝังกลบอยู่อย่าง
นั้น ก็เลยอยากนำเสนอในที่ประชุมอยากให้ช่วยตรวจสอบว่าตรงนั้นเป็นที่สาธารณะประโยชน์ที่ใช้
ร่วมกันหรือไม่ ถ้าใช่เราสามารถที่จะขอจากผู้ว่า จากพี่น้องเพื่อไว้สำหรับทิ้งของเขตเทศบาลตำบล
บ้านผือได้ไหม โดยเทศบาลจะลงไปพัฒนาทำคันดิน สูงประมาณ ๑-๒ เมตรเพื่อกันไม่ให้น้ำท่วมถึง
และกันแนวรอบเป็นกำแพงและขุดเป็นหลุมไว้เพื่อทิ้งขยะ พอหลุมที่ขุดเต็มแล้วเราก็จะใช้แม็ค
โครฝังกลบและขุดหลุมใหม่ ค่อย ๆ ขุดไปเรื่อย ๆ อาจจะใช้เวลา ๔-๕ ปีกว่าจะเต็ม ถ้าเต็มเราก็
ย้อนกลับมา ซึ่งส่วนนี้เขากำลังจะมีโรงงานผลิตไฟฟ้า เขาอาจจะต้องมาซื้อขยะเราเราก็ขุดตรงนี้ขาย
ให้เขาซึ่งจะมีอยู่ที่สระบุรีในการรับซื้อ ผมไปดูแลแล้วถ้าเราจะใช้พื้นที่ป่าไม้กรณีที่เขาจะอนุญาตคือต่อ
เป็นป่าเสื่อมโทรม จากบ้านหนองแสงไปหนองผือเมื่อดูแล้วก็ไม่มีป่าเสื่อมโทรม แต่ถ้าเป็นชายมีอากี้
เป็นที่ครอบครองของพี่น้อง ส่วนที่ป่าดิวตรงนั้นผมไปดูแลแล้วคือไกลชุมชนและห่างจากระดับน้ำ และ
สามารถทำเป็นคันคูกันน้ำได้ แต่ถ้าน้ำมากจริง ๆ ช่วงนั้นก็คงต้องนำไปทิ้งที่ขอนแก่น เขาคิดตันละ
๕๐๐ บาท เพราะฉะนั้นในวันนี้อยากนำเสนอในที่ประชุม และผู้นำทั้งสองท่านก็ถือว่ามีส่วนได้เสีย
ก็อยากขอความเห็นเป็นไปได้ไหมถ้าเทศบาลจะขอใช้พื้นที่ตรงนั้นใช้ประโยชน์ร่วมกัน ถ้าไม่ได้จริง ๆ
ก็ต้องหาซื้อที่ดินจุดที่เหมาะสมซึ่งอาจจะต้องใช้งบประมาณเยอะ หรือถ้าไม่ได้จริง ๆ รถขยะคง
จะต้องมาเป็นรถขนของเพราะไม่มีที่ทิ้งขยะ ก็ให้พี่น้องดูแลตัวเองไปเรื่อย ๆ แบบนี้เราก็ต้องนำรถไป
ใช้ประโยชน์อย่างอื่น แต่ถ้าเราสามารถหาจุดทิ้งขยะได้เราก็บริการพี่น้องได้ ก็ขออนุญาตนำเรียน
หารือเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

<p>นายนิรุद्ध์ แพนไชยสงค์ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายนิรุद्ध์ แพนไชยสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ สำหรับผมก็เข้าใจอยู่ว่าป่าตัวก็เป็นพื้นที่ ๗ ไร่ ถ้าจะไปทำจริง ๆ ก็ต้องมีการประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๓ หมู่ ถ้าชาวบ้านไม่เห็นด้วย ก็คงจะเป็นเรื่องยาก เพราะตรงนั้นเป็นพื้นที่ของหมู่ ๖ ถ้าชาวบ้านเห็นด้วยเทศบาลก็สามารถลงมือทำได้ ถ้าไม่เห็นด้วยกลัวจะเกิดปัญหา ก็ต้องมีการประชาคมตามเสียงข้างมากครับ ถ้าไม่เห็นด้วยก็คงต้องหาที่ที่ใหม่ครับ ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p>	<p>- ขั้นตอนก็คงต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าตอนนี้อยากให้เราได้พิจารณาร่วมกันให้ละเอียดที่สุด ถึงเวลานั้นพี่น้องจะได้ไม่ย้อนกลับมาหาเรา จะไปดำเนินการตรงไหนเราก็ต้องประชาคมเหมือนเดิม ผมก็ไปดูมาแล้วกับคณะท่านนายก ผมก็ว่าเหมาะสม พื้นที่ที่ไม่ได้น้อย เชิญท่านอื่นแสดงความคิดเห็นได้ครับ</p>
<p>นางอุมาพร แสงศรีเรือง (รองปลัดเทศบาล)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางอุมาพร แสงศรีเรือง รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ ก็ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องขยะ ซึ่งเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หนึ่งเมื่อเรามีรถขยะแล้วแต่ที่ทิ้งเราก็กังไม่มี ๒. งบประมาณที่จะตามมาคือ ๑. เราต้องมีถังขยะประจำหมู่บ้าน ๒. คนงาน ๓. ค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำมัน ๔. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่หลากหลาย ที่สำคัญคือที่ทิ้งขยะที่เราจะต้องจัดหาให้ได้ก่อน เพราะรถขยะถ้าเกิดส่งมอบเรียบร้อยแล้วการใช้ประโยชน์จากรถขยะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการรับขนขยะไปทิ้ง ก็จะเป็นปัญหากับหน่วยตรวจสอบเพราะเราซื้อรถมาแล้วไม่ใช่ตามที่ขอมมา เลยคิดว่าปีในปีงบประมาณหน้าต้องได้จัดสรรงบประมาณในส่วนหนึ่งเพื่อรองรับ แม้ในกระทั้งในปีนี้จะต้องมีการโอนงบประมาณเพื่อมาซื้อถังขยะ จ้างคนงาน ค่าน้ำมัน ค่าบำรุงรักษา ก็อยากฝากให้ทุกคนได้คิดร่วมกันในระยะยาวด้วยคะ ขอขอบคุณ</p>
<p>นางพนมพร จันทะนาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางพนม จันทะนาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ตามที่ท่านรองปลัดได้เสนอเรื่องการรองรับงบประมาณในการจัดซื้อถังขยะ ดิฉันก็คิดว่าถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องซื้อถังขยะ อยากบ้านแต่ละหลังใช้ถังขยะดำแทน จะได้สามารถยกขึ้นรถขยะได้เลยอีกอย่างหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านที่รับซื้อขยะรีไซเคิล ก็รณรงค์ให้มีถังขยะอยู่แล้ว ถ้ามีถังขยะมาตั้งก็กลัวจะเกิดความสกปรก ไม่เป็นระเบียบฯ คะ</p>
<p>นายวรรต เครือมา (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายวรรต เครือมา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ ในเรื่องพื้นที่ทิ้งขยะอย่างที่ท่านนายกได้เสนออีกเห็นใจ อย่างบ้านผือ ๓ หมู่ ก็เป็นปัญหา แต่ว่าการที่จะใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชนบ้านผือ มันน่าจะมีผลกระทบด้านเสียมากกว่าด้านดี ซึ่งเป็นการจัดการของทางเทศบาลต้องแก้ปัญหา ผมก็เข้าใจแต่ว่าชุมชนบ้านผือสามหมู่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการทำพื้นที่ส่วนนี้ เป็นประโยชน์อย่างไร ก็ต้องเป็นการบ้านที่เทศบาลจะนำไปประชาคมชาวบ้าน เพราะยังงี้ก็ขึ้นอยู่กับการประชาคมหมู่บ้าน ชาวบ้านที่มีพื้นที่ใกล้เคียง หรือมีผลกระทบจากมลพิษขยะ หรือมลภาวะทางน้ำ หรือของเสียต่าง ๆ ที่เกิด แม้กระทั่งกลิ่น คิวิน หรือพาหะต่าง ๆ ซึ่งเทศบาลต้องมีคำตอบว่าจะแก้ปัญหาหรือจัดการกับปัญหาเหล่านี้ยังไง ในการประชาคมกระผมก็ไม่ขัดข้องที่จะลงพื้นที่ประชาคมแต่ก็ต้องชี้ให้เห็นว่ามันเป็นทั้งตำบลไม่ใช่พื้นที่บ้านผือ ๓ หมู่ คือทั้งตำบลหมายความว่าเอาเชื้อโรคเข้าไปรวมอยู่ตรงนั้น ชาวบ้านจะเห็นชอบหรือไม่อยากให้มองครบทุกส่วน หมายความว่าพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนอื่นเช่นผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ผู้ทำการเกษตร หรือทุกส่วนที่เกี่ยวข้องก็ต้องประชาคมให้ครอบคลุมแล้วเสร็จ ไม่ใช่ประชาคมแค่บางส่วนเพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาเหมือนบึงหนองผือ เพราะมีผลกระทบกับหลายคน หลายส่วน ก็ขอให้คิดให้ละเอียด รอบครอบก่อนที่จะไปดำเนินการ สำหรับผมก็ไม่ขัดข้อง แค่ขอให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและตอบคำถามกับชุมชนได้ก็พอ ผมก็เข้าใจการทำงานของเทศบาล ปัญหาขยะก็เป็นปัญหาระดับชาติจึงอยากฝากไว้ให้พิจารณาครับ ขอขอบคุณครับ</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ต้องขอขอบคุณทางท่านผู้นำทั้ง ๒ หมู่ อย่างที่ได้นำเรียนในที่ประชุมว่าขยะตรงนี้เป็นปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้น เพราะว่าทางเทศบาลได้ทำ MOU ไว้กับเทศบาลเมืองชุมแพไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ว่า</p>

<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)(ต่อ)</p>	<p>บ่อขยะที่ทางเทศบาลเมืองชุมแพ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้สั่งการ โดยก็คือเขาจะทำที่ทิ้งขยะและผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็คือมีนักลงทุนมาลงทุนให้ และก็ใช้เวลาในการดำเนินการทุกอย่างใช้เวลาประมาณ ๔-๕ ปี น่าจะเสร็จสิ้น ในส่วนของเราเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไว้ก่อน คือถ้าเรามีรถขยะแล้วเราก็ต้องหาที่ทิ้งให้ได้ ถ้าเราจะไปทิ้งที่อื่น อย่างตอนโมงเขาก็ไปทิ้งยางคำ หรือจระเข้ เพราะไม่มีที่ทิ้ง ตรงนั้นมีหลายตำบลก็เริ่มมีปัญหาหนักแล้ว ส่วนของเราถ้าหาไม่ได้ก็มีความจำเป็นต้องไปทิ้งที่อื่น คือขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่นที่เขาทำไว้คือตันละ ๕๐๐ บาท ถ้าเราไปจริง ๆ คำน้ำมันเรา ไป กลับแต่ละเที่ยว เฉพาะทิ้งขยะปีหนึ่งผมว่าเป็นล้าน อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นอยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้อง เรื่องผลกระทบคือกระทบแน่นอน เรื่องจิตใจที่เอาขยะไปทิ้งในหมู่บ้าน เอาขยะมาทิ้งที่สาธารณะที่อยู่ใกล้เคียงเรา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนั้น การจะไปทิ้งการบริหารจัดการเราต้องมาศึกษาดูว่าทำยังไงจะให้ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด ต้องนำเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องมาคุย มาดู ส่วนเรื่องของการน้ำเสียจากขยะว่าพื้นที่ที่มีสามารถจะขุดเป็นสระส่วนหนึ่งไว้ได้ไหม ถ้ามีน้ำขยะก็ให้ลงที่บ่อนั้นไม่ให้ออกไปไหน มีการกั้นคูให้สูง น้ำท่วมไม่ให้มีขยะลอยเกลื่อน แต่ละมีเราน่าจะคำนวณได้น้ำมาแต่ละมีจะถึงไหน รายละเอียดต่าง ๆ คือที่ทำตรงนี้ก็คือทำเพื่อชุมชน เพราะฉะนั้น การอธิบายกับชุมชนให้เข้าใจก็ฝากทางท่านผู้นำ ท่านสมาชิกทุกท่านได้พยายามทำความเข้าใจกับพี่น้องด้วยครับ ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ</p>
<p>นางพนมพร จันทะนาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางพนมพร จันทะนาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ มีเรื่องอยากประชาสัมพันธ์ เนื่องจากวันที่ ๓ มิถุนายน จะมีการทำบุญครบ ๑๐๐ วัน ของหลวงพ่อดิตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เสียบ อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านฝื่อ จึงอยากประชาสัมพันธ์ให้มาร่วมทำบุญด้วยกันจึงฝากบอกบุญไปถึงชาวตำบลบ้านฝื่อทุกท่าน และในวันที่ ๔ เป็นบุญบั้งไฟก็ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมด้วยกัน โดยมีหมอลำซึ่งให้ชม จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ไว้คะ</p>
<p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (หัวหน้าสำนักปลัด)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุพจน์ แก้วมาตย์ หัวหน้าสำนักปลัด เนื่องด้วยวันนี้ทางสำนักงาน ปปช. จังหวัดขอนแก่น จะลงพื้นที่มาเก็บข้อมูล EIT ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาทุกท่านพร้อมในในวันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ อีกครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณครับ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>- การประชุมวันนี้ก็เห็นจเห็น้อยมาพอสมควร สำหรับวันนี้ขอปิดการประชุมครับ</p>

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๒๐ น.

ลงชื่อ สุพจน์ แก้วมาตย์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสุพจน์ แก้วมาตย์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

ลงชื่อ.....พนมพร จันทะนาม.....
(นางพนมพร จันทะนาม)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....รังสรร วิลินไพร.....
(นายรังสรร วิลินไพร)
กรรมการ

ลงชื่อ.....สมบัตร์ แก้วหานาม.....
(นายสมบัตร์ แก้วหานาม)
กรรมการ

วันที่

รับรองถูกต้อง

ประสพ โสตา
(นายประสพ โสตา)
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ

วันที่.....